

Ngày 19-4-2010, trong khuôn khổ chuyến công tác chính thức đến Kharkov trên cương vị Đội số 10 của Đoàn toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ucraina, bà Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp gỡ làm việc với lãnh đạo chính quyền thành phố Kharkov. Cùng đi với Đội số 10 có ông Nguyễn Quốc Thành - Tham tán thường trú tại Đội số quán, bà Nguyễn Quỳnh Mai - Trưởng phòng lãnh sự, ông Nguyễn Thái Ninh - Bí thư thành phố trưởng văn phòng, cùng đội di chuyển lãnh đạo công đoàn Việt Nam tại Kharkov, gồm các ông: Trần Đình Tuấn, Lương Quốc Bình, Nguyễn Văn Thái.

Đội số 10 và đoàn tùy viên ban hành chính thành phố Kharkov có Phó thành phố trưởng Vladimir Babaev, Phó chủ tịch Hội đồng thành phố Victoria Kazakova và quyền Giám đốc Sở ngoại vụ thành phố Igor Matiusenko.

([Xem ảnh](#))



Đội số 10 Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi gặp gỡ

Tã i cuã c gã p, hai bên đã thã o luã n vã nhiã u vã n đã liên quan đã n triã n vã ng quan hã hã p tác giã a Viã t Nam và Ucraina, đã c biã t là vã i tã nh Kharkov.

Phó tã nh trã ng thã nhã t Babaev giã i thiã u vã i Đã i sã Hã Đã c Minh Nguyã t và các vã trong đãn vã các lãnh vã c thã mã nh cã a tã nh Kharkov - sã n xuã t công nghiã p, gião đã c - đão tã o, khoa hã c và đã u tã . Ông cũng tã ý hy vã ng phãa Viã t Nam, trã c hã t là các doanh nghiã p lã n cã a ngã i Viã t Nam ã Kharkov, sã tích cã c tham gia cũng chãnh quyã n tã nh và thành phã , chuã n bã cho Vãng chung kã t giã i vô đã ch bóng đá chãu Âu Euro-2012. Ông nhã n mã nh, các doanh nghiã p Viã t Nam ã Kharkov, cã thã là Tã p đãn Technocom (Vingroup Ucraina) và Tã ng công ty Sun Group, đã đã t đã c nhiã u thành công rã c rã trong sã n xuã t và kinh doanh, khã ng đã nh vã trí đãng đã c tôn trã ng cã a mình tã i Kharkov. Phó tã nh trã ng mong rã ng, tã nay cho đã n trã c giã i Euro-2012, các doanh nghiã p Viã t Nam tã i Kharkov sã có thêm nhã ng công trãnh mã i, gãp phã n cũng chãnh quyã n sã tã i tã chã c thành công sã kiã n quan trã ng này.

Phát biã u tã i cuã c gã p, Đã i sã Hã Đã c Minh Nguyã t cho biã t, chuyã n đi đã n tã nh Kharkov lã n này là chuyã n công tác đã u tiã n cã a bà trên cã ng vã Đã i sã . Bà nhã n mã nh, đã u đó hoàn toàn không phã i ngã u nhiã n, vì ã Kharkov có cã ng đã ng Viã t Nam lã n nhã t trong toàn Ucraina, đã ng thã i tã nh Kharkov có rã t nhiã u thã mã nh đã c phãa Viã t Nam quan tâm. Cã thã , đó là đã ng cã tuã c bin cho các nhà máy thã y đã n vã a và nhã , sã n phã m công nghiã p và khoa hã c công nghã cao. Đã i sã cũng cho biã t, phãa Viã t Nam mong muã n phát triã n hã p tác vã i chãnh quyã n và giã i doanh nghiã p Kharkov trong viã c phát triã n du lã ch, trã c hã t là thu hãt khãch du lã ch tã Ucraina sang thã m Viã t Nam.



Đã i sã Hã Đã c Minh Nguyã t ghi cã m tã ng vào sã danh đã cã a tã nh Kharkov

Tiếp là Đài s , bà Nguyễn Quỳnh Mai - Trưởng phòng lãnh s Đài s quán Việt Nam tại Ucraina cho biết, khách du lịch Ucraina đến Việt Nam hiện có vé máy bay là s để c cấp visa nhập cảnh vô điều kiện, thậm chí không cần báo hi m nh yêu cầu của địa phương các quốc gia khác. Thậm chí, công dân Ucraina có thể xin visa nhập cảnh ngay tại cửa khẩu Việt Nam.

Đài s H Đ c Minh Nguy t c m n chính quy n t nh Kharkov đã tổ chức điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam ở Kharkov n đến nh cuộc s ng và phát triển kinh doanh trên c s pháp luật Ucraina. Bà cũng đề nghị lãnh đ o chính quy n t nh tiếp t c giúp đ c ng đ ng ng i Việt ở đây, đ ng i Việt Nam có thể đóng góp đ c nhi u h n n a cho công cuộc phát triển kinh tế tại địa phương.

“Tôi nghĩ rằng, giữa chúng ta đã có những bước tiến bộ và chúng ta cần phải mở rộng và tăng cường hơn nữa sự hợp tác đó”, - Đài s nói.

Phó chủ tịch Hội đồng t nh Kharkov Victoria Kazakova cho biết, bà đã tiếp đ c sang thăm Việt Nam trong đoàn công tác tìm hiểu thị trường, thị c T nh trưởng Evgheni Kushnarev còn đề nghị ch c. Chuyến đi đã đ i cho bà và các thành viên trong đoàn những n t ng rất m nh m . Bà đánh giá Việt Nam là m t đ t n c có tiềm năng to lớn về du lịch, tuy nhiên người dân Ucraina ít biết đ n Việt Nam về khía c nh này, do thiếu thông tin. Ngoài ra, bà cũng cho rằng giữa Ucraina và Việt Nam có rất nhi u lĩnh vực đ h p tác - nh đ u t , b t đ ng s n, giáo d c, s n xu t đ c p m, y t ...

Ông Nguyễn Văn Thái - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị T ng công ty Sun Group cho biết, T ng công ty đã ký h p đ ng v i chính quy n t nh về vi c s đ ng Công viên n c Jungle và khách sạn Sun Light đ đón khách quốc tế trong thời gian diễn ra giải Euro-2012.

PV “Người i Việt Kharkov” th c hi n.

